

ครม.เคาะ764ล้าน เยียวยาชาวประมง ค่าทำลายเรือ305ลำ ห้ามนำมาจับปลาอีก

“ครม.” อนุมัติจ่าย 764 ล้าน
เยียวยาเจ้าของเรือประมง 305 ลำ
แบ่งจ่าย 2 งวด ต้องทำลายจริง
ห้ามนำกลับมาใช้จับปลาอีก นายกฯ
สั่งตรวจสอบรอบคอบ อย่าให้
เวียนเทียนนำมารับเงินอีก

▶▶▶ ต่อ : ครม.เคาะ - หน้า 2

ครม.เคาะ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จ่ายเงินเยียวยา เรือประมงที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการภาครัฐในปี 2558 จำนวน 305 ลำ แบ่งเป็น 2 งวด โดยจ่ายเร่งด่วนงวดแรก เป็นเงิน 400 กว่าล้านบาท ขณะที่รอบ 2 จะอยู่ในส่วนงบประมาณปี'63 จำนวน 100 กว่าล้านบาท รวมทั้ง 2 รอบ เยียวยาจำนวน 305 ลำ รวมวงเงินงบประมาณ 760.5455 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1.จ่ายก่อนร้อยละ 30 ของมูลค่าเรือ ที่แต่ละรายจะได้รับ โดยจะต้องมีการเสนอแผนทำลายเรือ มาให้คณะกรรมการ เยียวยาตรวจสอบก่อน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบขั้นตอนการทำลายเรือ พร้อมทั้งออกใบ คู่มือขั้นตอนการทำลายเรือด้วยหากทำลายครบภายใน 90 วัน ก็จะจ่ายเงินงวดที่ 2 อีกร้อยละ 70 โดยใน

สัญญาได้รับเงินค่าเยียวยาระบุไว้ชัดเจน ว่าผู้ที่ได้รับเงินค่าเยียวยาให้สัญญาว่าจะต้องไม่นำเงินที่ได้รับจากการเยียวยาไปทำผิดกฎหมายประมงอีกต่อไป โดยเรือทั้งหมดนี้เป็นเรือที่ทำทะเบียนเรือไว้ตั้งแต่ปี'58 ซึ่งครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินเยียวยาครั้งที่ 2

ด้าน พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทางทะเลอย่างยั่งยืน ในระยะที่ 1 รวมถึงการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยมีเจ้าของเรือประมง และเรือประมงรวมกันทั้งสิ้น 305 ลำ อนุมัติกรอบวงเงิน 764 ล้านบาท เป็นงบประมาณปี'62 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น โดยแบ่งเป็นสองงวด งวดแรกจะเยียวยาเรือประมง 252 ลำ จำนวน 469 ล้านบาท งวดที่สอง เยียวยา 53 ลำ เป็นเงิน 294 ล้านบาท โดยกรมประมงจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของเรือประมง งวดที่ 1 จะจ่ายร้อยละ 30 ของจำนวนเงินชดเชย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแยกชิ้นส่วน ทำลายเรือ ส่วนงวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 70 หลังจากเจ้าของเรือดำเนินการแยกชิ้นส่วนและทำลายเรือแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับค่าชดเชย จะไม่ไปประกอบอาชีพประมงผิดกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย จึงสั่งการให้ไปดูว่าเรือที่รับซื้อมาทำลายให้คณะกรรมการพิจารณาให้รอบคอบว่าเป็นไปตามหลักการหรือไม่ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบว่าให้มีการทำลายจริง ไม่ใช่ไม่ทำลายแล้ววนกลับมาจับเงินอีก ส่วนเรื่องการเยียวยาให้ไปดูสัญญา หากรับเงินไปแล้วไม่มีการทำลายเรือ จะมีการตรวจการอย่างไรต่อไป